



เอกสารข่าว

คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา เรื่อง“สิทธิและสวัสดิการของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ”



จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในประเด็นเกี่ยวกับการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากกรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และอาจจะเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้สูงอายุและประชาชนในกรณีอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน จึงได้เชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจ่ายเงินแก่ผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งที่ผ่านมามีการนำเงินไปจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุโดยตรงและไม่ผ่านการดำเนินการของกรมบัญชีกลาง ต่อมาได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีการดำเนินการโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-social welfare) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจ่ายตรงเบี้ยชีผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงสามารถตรวจสอบได้ว่า มีการรับเบี้ยคนชราซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญ หรือบำนาญพิเศษ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการรับเบี้ยซ้ำซ้อน ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ราย



สำหรับกรณีการเรียกคืนเงินดังกล่าว ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีการชะลอการดำเนินการเรียกเงินคืนแก่ผู้ได้รับเบี้ยช้ำซ้อนดังกล่าวแล้ว และในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและหาทางออกในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีความห่วงใยกับผู้ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะต่อการพิจารณาของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

๑. หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญและให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ เป็นต้น ได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง

๒. การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ควรพิจารณาแนวทางที่สามารถคุ้มครองได้ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้ง ควรคำนึงถึงความสามารถด้านการเงินการคลังของประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

๓. ควรพิจารณาถึงกรณีอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการได้รับสวัสดิการจากรัฐ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันในอนาคต

